

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ร าย วั บ

ความหมาย

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights : TSR) หมายถึง ตราสารที่บริษัทจดทะเบียนออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนและได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนจะออก TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนตามสัดส่วนของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับจากการเพิ่มทุน เช่น บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นก็จะได้รับ TSR 1 หน่วยเป็นต้น

ซึ่งผู้ที่ได้รับ TSR สามารถเลือกที่จะใช้ตราสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนนั้น หรือขาย TSR ออกไปเพื่อให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าวแทนได้ ซึ่งตราสาร TSR ดังกล่าวนี้ถือเป็นตราสารที่เปลี่ยนแปลงได้และสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศหรือเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทศ นิยะ โยชน์กับไกรบ้าน

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการออก TSR

ของบริษัทจดทะเบียนประกอบด้วย

- ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น คือสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามอัตราส่วนที่บริษัทกำหนดหรือขายสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนออกไปก็ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์อื่นๆ

- นักลงทุนต่างประเทศ : ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติที่มีข้อติดขัดไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ สามารถรับผลประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวในส่วนของตนได้ โดยการขายสิทธิ

- บริษัทจดทะเบียน : สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้องการ **TSR ต่างกับสิทธิในการจองซื้อหุ้นทั่วไปอย่างไร**

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ต่างจากหุ้นเพิ่มทุนทั่วไปตรงที่สามารถโอนสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนไปเป็นของผู้อื่นได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเลือกวิธีการเพิ่มทุนโดยการออก TSR ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิได้และในกรณีที่ไม่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นโดยการขายสิทธิได้

ใครเป็นผู้ออก TSR

บริษัทจดทะเบียนจะเป็นผู้กำหนดการออกและสิทธิของ TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยระบุชัดเจนว่าให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและสิทธิอื่นที่สามารถซื้อขายได้ โดยบริษัทจดทะเบียนที่สามารถออก TSR ได้ นั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ประกาศขายชื่อเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอน หรือบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ สำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ออก TSR ได้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน ได้แก่ หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องยื่นแบบคำขอได้รับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

TSR มีอายุเท่าไร

ในการออก TSR ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละครั้งนั้นจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วันและไม่เกิน 2 เดือน

TSR ซื้อขายกันอย่างไร

การซื้อขาย TSR มีลักษณะที่ดังนี้
- Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์

ที่ออก TSR ในวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XT ให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 30% ของราคากลางซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายที่หักด้วยสิทธิประโยชน์ในการได้รับ TSR แล้ว

- Ceiling & Floor ของ TSR ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ Warrant กล่าวคือให้ราคา TSR เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 30% ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหุ้นแม่ ยกเว้นกรณีที่ TSR เข้าทำการซื้อขายในวันแรกจะไม่ได้กำหนดราคา Ceiling & Floor

- ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ใน TSR 3 วันทำการก่อนถึงวันหมดอายุของ TSR เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือ TSR ที่ต้องการใช้สิทธิในการแปลงสภาพจาก TSR เป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

- ระยะเวลาซื้อขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 2 เดือน

- TSR สามารถซื้อขายได้บนกระดานหลัก กระดานหน่วยย่อยและกระดานรายใหญ่ (ไม่อนุญาตให้ซื้อขายบนกระดานต่างประเทศ) โดยตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดปริมาณ มูลค่าซื้อขาย Board lot และช่วงราคาแตกต่างกันสำหรับกรซื้อขายในแต่ละกระดานดังนี้

กระดานหลัก : ปริมาณซื้อขายตั้ง

แต่ 100 หุ้น แต่ไม่เกิน 1 ล้านหุ้น กำหนดให้ซื้อขายเป็น Board lot (1 Board lot = 100 หุ้น) และมีช่วงราคาเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นบนกระดานหลัก

กระดานหน่วยย่อย : ปริมาณซื้อขายตั้งแต่ 1 หุ้นแต่ไม่เกิน 99 หุ้น กำหนดให้มีช่วงราคาเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นบนกระดานหลัก

กระดานรายใหญ่ : ปริมาณซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหุ้นหรือมีมูลค่าซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป, ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Board lot และช่วงราคา

ตัวอย่างของหลักทรัพย์ที่ออก TSR

ชื่อย่อ TSR ให้ใช้ชื่อย่อของหลักทรัพย์ที่ออก TSR ตามด้วย "-T" เช่น XXX-T

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนโดยการออก TSR ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถที่จะติดตามข่าวการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนว่าบริษัทที่เลือกจะระดมทุนด้วยวิธีใดได้จากข้อมูลในระบบ Public SIMS ของตลาดหลักทรัพย์ และที่ website ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ■

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย